
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   

สมัยสามัญที ่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2567 
วันที่  7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567   เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน  สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน  จรุง  แววตะคุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2  ยุพิน  ขวัญชัยภูมิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4  ปรีชา  วงศ์จักษุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5  บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6  สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7  วาริน  วุ้นชีลอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9  จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ   

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที ่12 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา  ชัยชุมพล  ทองแย้ม  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู ่ นายก อบต.  เมธา  คุ้มหมู ่   
2 นายวิเวช  จ่าชัย รองนายก อบต. วิเวช  จ่าชัย   
3 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก  วิษณุชัย  นามหนองอ้อ   
4 พันจ่าเอกนิรุจน์  เฉลยีวชาต ิ หัวหน้าสำนักปลัด นิรุจน์  เฉลียวชาต ิ  
5 นายณัฐพงษ์  หิริโอตับปะ นิติกรชำนาญการ ณัฐพงษ์  หิริโอตับปะ   
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  

กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 

  -ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมขบวนแห่และร่วมกิจกรรมต่างๆ  ในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้า
พ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า และงานบุญลอมข้าวใหญ่ -ไหมมัดหมี่  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของดีบ้านเขว้าประจำปี 2567  

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  ที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ 2566 
 

ที่ประชุม -ที่ประชุมให้การรับรอง 
  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 3.1  เรื่อง โครงการถนนที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีโครงการใดบ้าง 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

  -ปัจจุบันโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีหรือที่จ่ายขาดสะสมได้ดำเนินการไปทั้งหมดยังเหลือโครงการถนนคอนกรีต
งบประมาณปี 2565  จำนวน 3 โครงการ  หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 และโครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขอกันปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 โครงการ  ทั้ง 12 หมู่บ้าน  
ตอนนี้กำลังเร่งหาผู้รับเหมาซึ่งประสบปัญหาล่าช้าเนื่องจากผู้รับเหมาอาจจะมีงานที่กำลัง
รับงานอยู่ที่ใหญ่กว่า  ประกอบกับโครงการของเราเป็นโครงการขนาดเล็กงบประมาณไม่
มาก  คำนวณราคากลางไว้ต่ำ  ผู้รับเหมาอาจจะพิจารณาว่าไม่คุ้มหากมาดำเนินการ แต่
ยืนยันขอรับปากกับสภาว่าจะพยายามสรรหาผู้รับเหมาตามระเบียบพัสดุมาดำเนินการให้
ได้เพ่ือไม่ให้งบประมาณเป็นอันตกไป 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
-ไม่มี- 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 
นายนิรุจน์  เฉลียวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
นายนิรุจน์  เฉลียวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นางพรประภา  ดนตรี 
ส.อบต. ม.8 
 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
ส.อบต. ม.11 
 
 
 
 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา 
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เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1.  เรื่องการประเมินมาตรฐาน ITA   
      -การประเมิน ITA เป็นการเปิดเผยข้อมูลการปฎิบัติงานจากบุคคลภายนอก  โดย
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาการประเมินผ่านสมาร์ทโฟนเข้าไปยังองค์กร  สมาชิก
สภาถือว่าเป็นบุคคลภายนอก  โดยให้สแกนผ่าน QR code เป็นอย่างต่ำ 50 คน  ซึ่งเรา
อยู่ในช่วงของการปรับปรุงจะให้เจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงและการประเมิน  เพ่ือยกระดับการ
ประเมินให้สูงขึ้นอย่างน้อยการประเมิน ITA ปีนี้ควรไม่ต่ำกว่า 85%  ของการประเมิน 

6.2.  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 
2566 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาหลังการจัดทำแผนพัฒนาเป็นที่
เรียบร้อยแล้วให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินและติดตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีงบประมาณ  แผน 5 ปีของเราบังคับใช้ปี 2566-2570 
การใช้แผนพัฒนา  5 ปี  เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี 2567 และเงินสะสมที่
ผ่านมาเอกสารที่ส่งมอบให้ทุกท่านเพ่ือให้ได้ดูรายละเอียดเสร็จสิ้นเรียบร้อยภาพรวม
จัดทำแผนนำแผนมาปฏิบัติมี 83 โครงการปี 2567 ได้เงินสะสมที่อนุมัติให้ช่วยเหลือ
หลังฤดูฝนเป็นปีแรกที่เราได้นำแผนมาจัดทำงบประมาณ 83 รายการเสนอสภาเพ่ือทราบ
และขอคำชี้แนะ 
     -การสำรวจสัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมวเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดหาวัคซีนประชาสัมพันธ์
ใครจะขึ้นทะเบียนสุนัขแมวและการตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกายจะมีแบบสำรวจอยู่
ที่ประธาน  อสม.  หมู่บ้านโดย  อสม.ประจำหมู่บ้าน  ส่วนวัสดุอุปกรณ์อยู่ระหว่างการ
จัดซื้อจัดหาเพ่ือดำเนินการจัดตามโครงการต่อไป  
       -การขอน้ำอุปโภคบริโภคภัยแล้งขอเป็นการส่วนตัวอยู่นอกพื้นที่ให้แจ้งตามแนวทาง
ต้องมีถังน้ำกลาง  ทาง  อบต. พยายามหาทางช่วยให้เกิดความพึงพอใจกับพ่ีน้อง
ประชาชน  การขอไปให้สัตว์เลี้ยงดื่มไม่สามารถทำได้และไม่ให้เป็นภาระของ  อบต.
จนเกินไป 
        -ชี้แนะการทำงานของผู้รับเหมากรณีผู้รับเหมาลงพ้ืนที่อยากให้มีการประสานการ
ทำงานให้มากข้ึนระหว่างผู้ควบคุมงานกับผู้ทำงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
      -มีข้อเสนอแนะอยากให้มีการตรวจคุณภาพของน้ำประปาหมู่บ้านมีปริมาณสารพิษ
เกินมาตรฐานหรือไม่ 
    - เรื่องการปรับเกรดถนนจะได้ดำเนินการหรือไม่อยากให้มีการเสนอขอพร้อมกับการใช้
เงินสะสมเพ่ือทันกรณีความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนอุดหนุนเฉพาะกิจจะได้รับจาก
รัฐบาลหรือไม่ดูแล้วรัฐบาลน่าจะล่าช้า   
     - ได้พูดถึงกรณีการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านมีกำไรประมาณแสนกว่าบาท  หาก
หมู่ 2 บ้านวังกำแพง  มีปัญหาแหล่งน้ำพร้อมให้ใช้ร่วมกับหมู่ 3 จะได้ไม่เกิดปัญหาหาก
ใช้ร่วมหนองกระทุ่มสามารถดำเนินการได้เลย  แต่การบริหารจัดการต้องเป็น
คณะกรรมการประปาหนองกระทุ่มหมู่ที่ 11 
          -ฝากถึงบริหารหากมีงบประมาณจากหน่วยงานใดในการพิจารณาสร้างถนน
คอนกรีตสายร่มเกล้าไปซับปลากั้งถือเป็นถนนเส้นที่มีความสำคัญเชื่อมกับตำบลภูแลนคา
ก็จะขอบพระคุณยิ่ง 



 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต. 
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     -การทำงานปัจจุบันของ  อบต. ประสบปัญหาในเรื่องของจำนวนบุคลากรกองช่าง
และพาหะพาหนะครุภัณฑ์ในการทำงานอาทิเช่นรถสำนักงาน  รถทำงานกองช่าง  และรถ
กระเช้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหากับพ่ีน้องในที่สูงได้อย่างเช่น
กรณีรถกระเช้า ๅและรถในการทำงานของกองช่างมีสภาพไม่พร้อมใช้การซ่อมปีละเกือบ 
200,000 บาทไม่คุ้มกับการซ่อมควรจะต้องจัดหาเพ่ิมเติมเร่งด่วน กรณีรถเกรดของ  
อบจ. เนื่องจาก  อบจ.  รับผิดชอบพ้ืนที่ทั้งจังหวัดกว้างใหญ่  ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่
เพียงพอทาง  บจ.  จะพิจารณา  ในการดำเนินการเน้นในพ้ืนที่โซนหลังเจ้าพ่อก่อนและ
แก้ไขปัญหาตามลำดับสำคัญไปก่อนอาจจะยังมาไมถ่ึงพ้ืนที่ของเรา 
        -ปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆของสมาชิกรับจะนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือแก้ไขให้ต่อไป 
 

  
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา ฯ 

-ขอนัดประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2  วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 
 
 

 
 - สั่งปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
  

-    ผู้มาประชุม            13     คน 
-    ผู้เข้าร่วมประชุม      5     คน 
-    ผู้ลาประชุม             -        คน 
-    ผู้ขาดการประชุม      -        คน 
 

 
 
ลงชื่อ..จ.อ.......................................ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ................................. ......ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                               (  นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 


